

ธรรมานุศาสตร์

เพื่อให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาและส่งเสริมให้กำลังพล ทอ. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

บูชา ๒

บูชา คือ การแสดงความเคารพ การกราบไหว้ การยกย่องนับถือบุคคลที่ควรเคารพนับถือ เชื่อฟัง และพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติตาม ในทางพระพุทธศาสนาได้แสดงการบูชาต่อผู้ที่ควรบูชาว่าเป็นอุดมมงคล ประการหนึ่งในมงคลทั้ง ๓๘ ประการ การบูชาจำแนกเป็น ๒ ประการ คือ

๑. อามิสบูชา บูชาด้วยอามิส คือ วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เช่น การให้เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ ยาแก้ไข้ ตลอดจนการมอบสิ่งที่เป็นรูปธรรมต่าง ๆ โดยอาศัยการสำนึกเห็นคุณธรรมความดีของผู้ที่ตนบูชา เช่น การที่พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญตักบาตร ไหว้พระสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัยด้วยดอกไม้ ธูปเทียน และของหอมต่าง ๆ เรียกการบูชานี้เป็นอามิสบูชา

๒. ปฏิบัติบูชา บูชาด้วยการปฏิบัติตาม ได้แก่ เมื่อบุคคลยอมรับนับถือ เชื่อฟังท่านผู้ควรแก่การสักการบูชา แล้วปฏิบัติตามคำสอนของท่าน เช่น พุทธศาสนิกชนยอมรับนับถือพร้อมที่จะเชื่อฟัง พระพุทธคำรัสตรัสสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดา แล้วน้อมตนเข้าหาธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ ด้วยการปฏิบัติดี ตามสมควรแก่ฐานะที่ตนเป็น เป็นพุทธบริษัทที่ดี ด้วยการปฏิบัติชอบตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ พยายามขจัด บรรเทา ชัดเกล้า พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตนให้เจือจางเบาบางลงไปโดยลำดับ มีความสะอาดเพิ่มขึ้นมีความสงบเพิ่มขึ้น มีเหตุผลในการดำรงชีวิตมากขึ้น และผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้น ทำให้มีปัญญาสูงขึ้นจิตสะอาดเพิ่มขึ้น มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นมากยิ่งขึ้น จนตนเองอยู่เหนืออำนาจของกิเลส แม้จะละกิเลสได้ไม่หมดแต่ควบคุมความโลภ ความโกรธ ความหลงเอาไว้ได้ ไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของบุคคลอื่น ไม่พยายามปกป้องร้ายบุคคลอื่น เห็นชอบตามทำนองคลองธรรม แม้แต่การปฏิบัติในชั้นของศีลในชั้นของการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลอื่น การชวนช่วยช่วยเหลือบุคคลอื่นในกิจการงานที่ชอบการชื่นชมยินดีในการทำความดีของบุคคลอื่น การฟังธรรม การแสดงธรรม เป็นต้น ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติบูชาทั้งสิ้น

บูชาทั้ง ๒ ประการนี้ เมื่อเทียบเคียงกันแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้รับสั่งยกย่องปฏิบัติบูชาว่าเป็นการบูชาต่อพระองค์อย่างยอดเยี่ยม แต่ไม่ทรงปฏิเสธการบูชาด้วยวัตถุสิ่งของต่าง ๆ ในระดับของทานมัย คือ บุญที่สำเร็จด้วยการให้ทาน ที่มีผลมีอานิสงส์น้อยกว่าปฏิบัติบูชา การบูชาด้วยอามิสนั้นนับเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าประการหนึ่ง ดังนั้นบุคคลที่เคารพนับถือสักการบูชาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงพร้อมที่จะสร้างมงคลให้เกิดขึ้นในชีวิตของตน สร้างบุญ สร้างกุศล ให้เพิ่มพูนขึ้นในจิตสันดาน ด้วยอาศัยการบูชาทั้ง ๒ ประการนี้.



จัดทำโดย : กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
คนอก.จัดกิจกรรมส่งเสริมให้กำลังพลของ ทอ.มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ